





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>นายกฯ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, สวท.91)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เปิดโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ทำเนียบฯ ขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีหน่วยงานร่วมโครงการ 65 หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ ม.ค.67 และตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน 10,000,000 ซีซี ภายในเดือน ธ.ค.67 ซึ่งโครงการบริจาคโลหิตฯ เป็น 1 ใน 10 โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีโครงการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้</p>	
<p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ดร.กิตติ วงศ์ถาวรวัฒน์ ผอ.กลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ สวทช. กล่าวว่า การดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้สำเร็จด้วยดี ส่วนที่สำคัญคือระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้ทำงานได้ง่ายสะดวก โดยเฉพาะคลินิกเอกชนในฐานะหน่วยบริการนวัตกรรม ทั้งการบันทึกข้อมูล การให้บริการ และการติดตามผล โดยได้จัดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ให้เป็นระบบหลักในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการการแพทย์ทางไกลคือ AMED Telehealth เพื่อนำข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกลงแพลตฟอร์มมาใช้ในการเบิกจ่ายเป็นระบบที่ครบวงจร เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเอกชนและประชาชนมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น สะท้อนความกังวลต่อระบบบริการสุขภาพจากนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ไปในทางเดียว คือเน้นไปที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วเข้ารับรักษาได้ทุกหน่วยบริการหรือทุกสถานพยาบาล แต่ไม่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องโรคหรืออาการที่ต้องเข้ารับการรักษาในหน่วยบริการนวัตกรรม หรือ รพ.ระดับใด ซึ่งสร้างผลกระทบต่อทั้งระบบบริการ ระบุว่า รัฐบาลต้องรณรงค์ทำความเข้าใจ อาจเปิดช่องทางให้ประชาชนสอบถามอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยเฉพาะกับการสร้างความเข้าใจว่า 'ทุกที่' หมายถึงการไปคลินิกเอกชนที่เป็นหน่วยบริการนวัตกรรมจากเอกชน เพื่อให้ดูแลรักษาก่อน ไม่ใช่ไปรพ.ขนาดใหญ่ได้ทุกที่ และอาการรุนแรงที่จำเป็นต้องไปรพ.ขนาดใหญ่</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>นำกัญชาคืนเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, bugaboo, ch7, nation, isranews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีคกก.ควบคุมยาเสพติดของ สธ.มีมติให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่าจากนี้ต้องส่งเรื่องเข้า คกก.ป.ป.ส.พิจารณา คาดว่าจะประชุมสิ้นเดือน ก.ค.นี้ หากเป็นยาเสพติดจะต้องจัดทำกฎหมายรอง กฎกระทรวง และประกาศอีก 4 ฉบับ ทั้งการใช้ การปลูก และรายละเอียดต่างๆ ก่อนเสนอ ครม.รับทราบ เพราะเรื่องยาเสพติดมีอันตราย มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน กฎหมายจึงเขียนให้กระทำโดยเร็ว ย้ำว่าการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากคดีที่ครอบครองกัญชา เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพียงแค่อื่นเจตจำนงไว้ก็ถือว่ามิชอบญาติ ส่วนผู้ชุมนุมคัดค้านหน้าทำเนียบทราบว่าการใช้ในด้านนั้นหนทางการ ได้แจ้งตามข้อเท็จจริง ซึ่งไม่สามารถทำได้ และข้อมูลจากการทำประชาพิจารณ์ ประชาชนสนับสนุนให้นำกลับไปเป็นยาเสพติดด้วย แต่สำหรับการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรครายังสามารถทำได้ โดยแพทย์จะเป็นผู้สั่ง รวมถึงไม่มีความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทย และไม่ได้ปิดกั้นให้กัญชาเป็นยาเสพติดตลอดไป ในโอกาสหน้า รัฐบาลหน้า หรือการออกกฎหมาย พชช. หรือ สส.ในสภา สามารถเสนอเป็นกฎหมายได้ แต่รัฐบาลชุดนี้มองเห็นผลเสียมากกว่าผลดี</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวถึง กรณี สส.เตรียมนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และเตรียมเสนอ กก.ป.ป.ส. ว่า ตนและพรรคภท.ไม่เห็นด้วยกับคกก.ควบคุมยาเสพติดของ สส. เพราะคกก.ชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่เคยแนะนำตนในสมัยเป็นรมว.สธ.ให้นำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ซึ่งตนเป็นรมว.สธ.4 ปี ไม่เห็นมีใครบอกว่ากัญชาไม่ดี และ สส.พาดนทำแคมเปญเรื่องกัญชาทุกเดือน ไม่มีรพ.ไหนที่ไม่มีคลินิกกัญชาเลย พร้อมย้ำหากมี พ.ร.บ.กัญชาทุกอย่างก็จบ เป็นห่วงว่าหากปรับเปลี่ยนนโยบายตามใจผู้บริหาร ผู้ลงทุนจะขาดความเชื่อมั่น ซึ่งอาจจะกระทบทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ส. ตนจะโหวตโน และไม่สั่งใครให้โหวตตาม ทุกคนต้องใช้ดุลพินิจของตัวเอง</p> <p>- ผู้ประกอบการที่เปิดร้านกัญชาในจ.ขอนแก่น เผยกังวลที่รัฐบาลไม่ให้ออกาสผู้ประกอบการปรับตัว และยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ที่ทำถูกกฎหมาย ซึ่งลงทุนไปเกือบ 10 ล้านบาทยังไม่คืนทุน พร้อมขอให้แก้ไขด้วยการกำหนดให้กัญชาเป็นพืชควบคุม ออกระเบียบที่ชัดเจน เพื่อผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ถูกทิศทาง ไม่ขัดกฎหมาย</p> <p>การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย รพ.คจ จ.นครราชสีมา ใช้กลไก คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สร้างความร่วมมือจัดตั้งมินิธัญญารักษ์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวในชุมชน ใช้กิจกรรมบำบัดแบบวิถีพุทธ มีทีมสหวิชาชีพดูแลต่อเนื่อง ติดตามจนครบ 1 ปี ส่วนใหญ่กลับคืนไปใช้ชีวิตปกติ ทั้งเรียนหรือทำงานได้ ส่วนผู้กลับไปเสพซ้ำได้รับการติดตามเข้าสู่กระบวนการบำบัด</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>การยกระดับแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมตลาดกลางสมุนไพรไทยระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยฯ และบ.ไทย แอ็กโกรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสมุนไพรไทย ช่วยให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และการยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางการค้าให้กับสมุนไพรไทย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., sonthitalk, amarintv, thaitv5hd, mcot, ch7, one31, topnews, thaich8, headtopics, theagenda-thai, thaipbs, thebangkokinsight, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.อสม. ที่มีประเด็นการปรับหลักเกณฑ์อายุว่าอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นและจะครบกำหนดในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ขณะนี้ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น 3 แสนกว่าคน มีคัดค้านประเด็น อสม.อายุ 70 ปีขึ้นไปไม่ควรเกษียณ ซึ่งตนได้ดูในรายละเอียดแล้วไม่ขัดข้อง เพราะอสม. ได้คำตอบแทนไม่มาก ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวคิด 2 ทาง คือ อสม. ที่เข้ามาใหม่ควรมีวาระแค่อายุ 70 ปี แต่ยังรับปากไม่ได้ว่าจะสามารถขึ้นเงินเดือนหรือจะมีการผลักดันให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ทุกคนหรือไม่ ซึ่งร่างดังกล่าวเป็นร่างรับฟังความคิดเห็นที่สามารถปรับแก้ได้ และเมื่อการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นจะส่งเรื่องเข้า ครม. ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaitodaynews, newtv, thailandplus, thecoverage)</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11ก.ค.67 ผ่านเว็บไซต์กรม สบส. รวมถึงจัดประชาพิจารณ์ในพื้นที่ 4 ภาค โดยวันที่ 9 ก.ค.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่, ณ โรงแรมโสมชะ จ.ขอนแก่น, และโรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ จ.สงขลา และวันที่ 10 ก.ค. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม. โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสสอ. และประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเชิญชวนอสม. บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อสม. ระบบสาธารณสุข และประชาชน</p>	
<p>ส่วนในโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วย รมต.สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์ "สวมโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี" โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน กรมอนามัย ได้รณรงค์ให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาส้วมสาธารณะใน รร. ให้ได้มาตรฐาน HAS "สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" พร้อมยินดีที่ ศธ. เห็นความสำคัญ และมีนโยบายพัฒนาส้วมโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการสุขภาพดีมีความสุข ด้านอภิตกรมอนามัย กล่าวว่า ในปี 2567 ส้วมสาธารณะ รร. ผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 68 ทั้งนี้ หากส้วม รร.ไม่สะอาด จะส่งผลให้ นร.กลั้วปัสสาวะ อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะได้</p>	
<p>โรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนเดินลุยน้ำโคลน เสี่ยงโรคเมลิออยด์หรือโรคไข้ดิน จากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ปนเปื้อน แนะนำวิธีป้องกัน ให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูท หรือถุงพลาสติกหุ้มรองเท้า ไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง กรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสติกกันน้ำ หมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ และอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำด้วย</p>	
<p>อโรคยาศาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thinsiam</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผยถึงโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ว่า ในปีนี้ได้จัดทำโครงการอโรคยาศาน หรือ Health Station at Temple เพื่อยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพให้มีสถานีสภาพสำหรับพระสงฆ์และคนในชุมชน และต่อยอดศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในวัดและชุมชน เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต</p>	
<p>โครงการพัฒนาเครือข่ายสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- ทพ.ดำรง อารังเลาหะพันธ์ ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข และผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย เผยโครงการพัฒนาเครือข่ายสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ พันธ 8020 เป็นความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น เพราะต้องประกอบด้วยดูแลสุขภาพช่องปากของบุคคล ความรู้เท่าทันการตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพช่องปาก และการเคี้ยวแม้จะใส่ฟันปลอมช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้น</p>	
<p>รทลตลอดเล็ดสมองเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันประสาทวิทยาให้บริการรทลตลอดเล็ดสมองเคลื่อนที่ ตรวจรักษาเชิงรุกโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสได้รับการรักษาทันที่ที่ ลดอัตราการเสียชีวิต ทูพพลภาพ มีการให้บริการนำร่องควบคู่กับการศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ระบบขนส่งสาธารณะไม่ทั่วถึง พร้อมจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรรทลตลอดเล็ดสมองเคลื่อนที่ (MSU)</p>	
<p>สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (newtv, workpointtoday, tnn)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยปัจจุบันสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนที่หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งทางการแพทย์ยังนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในผู้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ทั้งนี้ ก่อนใช้หรือบริโภค ควรศึกษาให้ละเอียด ดูข้อมูลบนฉลากสินค้า หากเป็นผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	
<p>คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในค่ายทหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยหลัง ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ พ.อ.กฤติคุณ นิโบล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกด้วย HPV Self-sampling เพื่อลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกเป้าหมายสูงสุดให้ "ผู้หญิงของคนในค่าย ปลอดภัยมะเร็งปากมดลูก" โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30 – 60 ปี ลงทะเบียนรับชุดตรวจฟรี ที่แอม เป้าตัง</p>	
<p>พบซิลเดนาฟิลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยนิวส์, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- อย.ประกาศผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็กซ์ 6 พลัส X6 Plus HARD IRON DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT อย. 13-1-17565-5-0103 วันผลิต : 09/03/2024 วันหมดอายุ : 08/03/2026 จากแพลตฟอร์ม Shopee ชื่อร้าน “x6plushardiron” พบซิลเดนาฟิล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- สปสช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ. 2568 ในการอภิปรายเรื่อง “ระดมความเห็นพัฒนาการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ในส่วนผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งผู้เข้าร่วมอภิปรายมีข้อเสนอ อาทิ ปรับงบประมาณจ่ายโอนตรงสู่ รพ.สต. เพื่อให้พื้นที่บริหารจัดการงบดูแลสุขภาพ ปชช. ได้เต็มรูปแบบ, ให้นำเงินกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกทม. ที่มีงบเหลือกว่า 1,300 ล้านบาท เพิ่มเติมกองทุนผู้ป่วยนอกที่ขาดทุน เพื่อให้ผู้ให้บริการอยู่ได้, ขุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ครบมีสภาวินิจฉัยมาช่วยและร่วมสร้างมาตรฐานวิชาชีพการบริการสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพ, สปสช.ควรมีส่วนงานเฉพาะที่ดูแลงานปฐมภูมิเหมือนเดิม เพื่อให้มีช่องทางนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่สร้างสรรค์ได้ เป็นต้น</p>	
<p>นโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. เรื่องรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการ ที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น พ.ศ.2567 ปรับปรุงประกาศ สปสช. ฉบับเดิม เพื่อสอดรับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของสธ. โดยรายชื่อหน่วยบริการจำนวน 140 แห่ง</p>	
<p>นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เผยว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขอแก้ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สามารถจำหน่ายบนรถโดยสารสาธารณะได้ รวมทั้งให้นำมาจำหน่ายที่สถานีรถไฟและมีชื่อเสียงตามแนวเส้นทางรถไฟมาจำหน่ายบนขบวนรถไฟท่องเที่ยว (ขบวนพิเศษ) ซึ่งนำต้นแบบมาจากการให้บริการบนสายการบิน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับภาพลักษณ์ของ รฟท.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, edunewssiam, lokwannee)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ “บทบาทของนโยบายแอลกอฮอล์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : มุมมองนานาชาติ” จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ว่า ประเทศไทยมีการบังคับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และดำเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์ SAFER ทำให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาสมาคมสุขภาพของนโยบายแอลกอฮอล์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย สสส.พร้อมสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการขยายวงนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>- นายแด็ก เรกเว้ เจ้าหน้าที่อาวุโส องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังเตรียมออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย ที่ทำให้บางประเทศไม่สามารถออกนโยบายควบคุมได้ โดยนโยบายควบคุมเหล้าประเทศไทยถือว่าก้าวหน้า การแก้กฎหมายควบคุมเหล้าควรมองไปอนาคตระยะยาว เน้นสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นตัวตั้ง รัฐบาลควรจัดหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์โดยต้องบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน และทำในทุกระดับเพื่อเป้าหมายความสำเร็จในการลดความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น</p>	
<p>แอปฯ 'โรคประจำตัวของฉัน' นวัตกรรมดีเด่น 2P Safety Tech</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรม 2P Safety Tech ผลงานการพัฒนาแอป. "โรคประจำตัวของฉัน" รพ.ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2P Safety Tech ประเภท The Best of Change ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยเป็นแอปที่ช่วยคัดกรองผลการตรวจร่างกาย ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยทราบผลการตรวจสุขภาพของตนเอง ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์จากเดิมใช้เวลาถึง 3 เดือน</p>	
<p>ของบฯ ตอบแทนหมอด้านนิติเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ที่ประชุม ครม. วันที่ 9 ก.ค. มีมติรับทราบรายงานของ สธ. ถึงการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สธ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแพทยสภา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการชันสูตรพลิกศพ หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 1.มาตรฐานมาตรฐานการให้ความเห็นเชิงวิชาการของแพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ 2.ความเชี่ยวชาญของจนท.ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ 3.แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการตรวจสอบซ้ำ ว่า จะยึดแนวปฏิบัติเดิม โดยให้ราชวิทยาลัยฯ เสนอเรื่องต่อแพทยสภาออกประกาศเป็นข้อบังคับแพทยสภา เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และสธ.จะแต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณของนิติเวชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์และค่าบริการสาธารณสุขด้านนิติเวช เสนอกรม.พิจารณาต่อไป</p>	
<p>การพัฒนาระบบเชื่อมโยงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, linetoday, innnews)</p> <p>- นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก.ตอได้ร่วมกับ ก.สธ. ผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange -HIE) ระดับประเทศ โดยการพัฒนา Health Link และคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข (MOPH Cloud) ขึ้นมา มีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกับรพ.ในภาคี พร้อมผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ปัจจุบัน Health Link มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสมัคร Health Link ฟรีผ่านแอปเปาตั้ง หรือ ThaiID ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://healthlink.go.th/ โดยก. ตอจะแถลงในรายละเอียดในวันที่ 12 ก.ค.67 เวลา 11.00 น.</p>	
<p>กรม.อนุมัติร่างกฎศธ. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>-นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรองและอัตราค่าธรรมเนียมพ.ศ. ... ตามที่สธ. เสนอ เนื่องจากกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2540 ไม่ได้กำหนดว่าสารที่ใช้ในการปรุงแต่งชนิดใดเป็นสารต้องห้าม และไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมปริมาณของสารที่เกิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากการเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีการเติมสารที่ใช้ในการปรุงแต่งหลายชนิด รวมถึงไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ องค์การอนามัยโลก (WHO)</p>	
<p>เตรียมเก็บภาษีบุหรี่อัตราเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, linetoday)</p> <p>-นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างการหารือเพื่อปรับโครงสร้างภาษี สรรพสามิตยาสูบให้เหลืออัตราเดียว โดยจะพูดคุยกับ สธ. ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ผลิตใบยา เพื่อสร้างความเข้าใจ สถานการณ์ร่วมกัน และเกิดความเป็นธรรม ส่วนรายละเอียดคงต้องมีการหารือเพิ่มเติมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อสรุป ที่ชัดเจนก่อนเสนอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายใน ก.ย.67</p>	
<p>การติดเชื้อปรสิตในน้ำประปา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newtv.</p> <p>-กรมอนามัย เผยแพร่แนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในอาคารสูงจำพวก คอนโด หอพัก อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ ส่วนมากจะมีการสำรองน้ำประปาไว้บนอาคารสูง โดยจะมีบ่อสำรองน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำประปาก่อนสูบน้ำขึ้นไปพักไว้ในถังพัก ชั้นบน จากนั้นจึงจ่ายให้แก่ผู้พักอาศัยตามห้อง การจัดการหรือการดูแลรักษาระบบสำรองน้ำในอาคารสูงจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณภาพน้ำสะอาดอยู่เสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, kaoja, brighttv, linetoday, ch7 , innnews, mcot, thestandard, workpointtoday, sondhitalk, news1live)</p> <p>-นายเอกรัษฎ อัมระपाल โฆษก กทม. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดแห่งหนึ่งย่านเขตจตุจักร เกิดโรคเยื่อตาอักเสบจำนวนมากหลายราย จากการใช้น้ำภายในอาคารชุดฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าทาง อาคารชุด ได้มีการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำและเช็คระบบท่อน้ำใช้ภายในอาคารประจำปี เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และได้ มีการล้างถังพักน้ำใต้ดิน มีการตรวจสอบบริเวณรอยรั่ว และมีการเติมคลอรีน แต่ขณะทำงานยังพบข้อบกพร่องด้าน สุขลักษณะ พบว่าถังพักน้ำอีก 3 บ่อ ยังไม่ได้รับการล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธี Chlorine shock จึงไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติ ตามแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในอาคารสูง ของกรมอนามัย และได้สุ่มตรวจน้ำจากก๊อกห้องน้ำด้านล่างอาคารชุด ผลไม่ พบคลอรีนอิสระตกค้าง สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้มีหนังสือคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะสถานที่ แก่นิติบุคคลอาคารชุด ดำเนินการ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สำนักงานเขตจตุจักร ทราบ และในวันที่ 11 ก.ค.67 จะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลอีกครั้ง หากพบว่านิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้รับ จะมีการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินการต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ จะดำเนินการส่งแจ้งความดำเนินคดีแก่นิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, bugaboo, ไทยนิวส์ออนไลน์)</p> <p>- นางสาวภัทรร สิ้นสุข ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า จนท.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 ใบ จึงออกคำสั่ง ให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำให้เสร็จภายใน 3 วัน และใช้คลอรีนฆ่าเชื้อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเรื่องปรสิตที่ปะปน อยู่ในน้ำประปายังไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่แน่ชัด อาจเกิดจากเชื้อโรคที่มาจากจุดสัมผัสร่วม ได้กำชับให้หมั่นทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน</p>	
<p>ระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thematter)</p> <p>-สำนักข่าวดิอีโคโนมิสต์ (The Economist) รายงานว่าระบบสาธารณสุขไทย อาจเป็นหนึ่งในระบบการบริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก แม้ว่าการเมืองไทยจะค่อนข้างขาดเสถียรภาพก็ตาม เนื่องจากอายุขัยของคนไทย ซึ่ง สหประชาชาติรายงานว่าอาจสูงถึง 80 ปี ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 73 ปี อีกทั้งสูงกว่าอายุขัย เฉลี่ยของชาวสหรัฐฯและยุโรปคือ 79 ปี อีกทั้งร้อยละ 99.5 ของประชากรไทยในปี 2566 มีหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง พร้อมทั้งในปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่คนไทยกลับมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพียง 6% ของ GDP ต่ำกว่า สหรัฐฯ และยุโรป นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ทำให้คนไทยเข้าถึงประกันสุขภาพมากขึ้น ครอบคลุมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รักษาโรคตั้งแต่เอชไอวีไปจนถึงโรคไต ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการคือคนรายได้น้อยจำนวนมาก สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยระบบสาธารณสุขไทยอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่วนอื่นๆ ของโลกได้</p>	
<p>ครัวเรือนคนเดียวในญี่ปุ่น สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ระบุว่า ญี่ปุ่น มีจำนวนครัวเรือนคนเดียว อยู่ประมาณ 18.5 ล้านครัวเรือน (ณ มิ.ย.66) คิดเป็นร้อยละ 34 ของครัวเรือนทั้งหมด สูงสุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล ในจำนวนนี้ เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังกว่า 8,550,000 คน สาเหตุหลักเนื่องจากจำนวนประชากรที่ไม่ได้แต่งงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าการหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเรื่องยากลำบาก.</p>	
<p>เหยื่ออาหารเสริม ข้าวยีสต์แดงของญี่ปุ่น ยอด 93 ศพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3</p> <p>- สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบ.โคบายาชิ ฟาร์มาซูติคอล ผู้ผลิตยาชาวญี่ปุ่น ที่ใช้ 'ข้าวยีสต์แดง' มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 93 ราย ทั้งนี้ ก.สธ.ญี่ปุ่น ได้ระบุว่า อาหารเสริมดังกล่าวมีกรด พูเบอร์รูลิก ซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติจากราสีน้ำเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อไต อยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อน รายงานล่าสุดระบุว่า นอกจากผลกระทบต่อไตแล้ว ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตรายใหม่ยังเกี่ยวข้องกับอาการป่วยอื่น ๆ ด้วย ซึ่งทางบริษัทระบุว่า จะสอบสวนกรณีที่น่าสงสัยนอกเหนือจากปัญหาที่ไตต่อไป</p>	
<p>ญี่ปุ่น'ประกาศเตือนโรคลมแดด เสียชีวิตแล้ว 6 ราย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) , เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สวพ.91, ch5, mcot, ch7, pptvhd,)</p> <p>- ญี่ปุ่นร้อนจัดอุณหภูมิแตะ 40 องศาเซลเซียส ประชาชนป่วยโรคลมแดดเสียชีวิต 6 ราย ขณะที่ระงคมตามบ้านเรือนแตกร้างเพราะอากาศร้อนจัด ทางการเตือนขอให้งดทำกิจกรรมนอกบ้าน</p>	